

ด่วนที่สุด

ที่ คค ๐๖๐๐๖/ ๑๗๗๕



กรมททางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๔๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิทยากร

เรียน ผศ.บุญยง สุขทาพจน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและหัวข้อวิชา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมททางหลวงจะจัดดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารกรมททางหลวง ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการแขวงททางหลวง ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานททางหลวง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ วิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น ๓ อาคารกองฝึกอบรม กรมททางหลวง และศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางททาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยแบ่งการจัดดำเนินการออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ได้กำหนดให้มี หัวข้อวิชา ศิลปการนำเสนอแบบทรงพลัง ไว้ในหลักสูตร ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางททาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

กรมททางหลวงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสมยิ่ง จึงขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยขอมอบหมายให้ นางสาวนิตา บัวยก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๕๓ ๓๔๓๔ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติ เป็นวิทยากรตามกำหนดการ และสถานที่ ดังระบุ กรมททางหลวงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมททางหลวง

กองฝึกอบรม

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘-๗๖ ต่อ ๒๕๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๕๐๕๐

ด่วนที่สุด

ที่ ศค ๐๖๐๐๖/ ๐๘๗๕

กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กทม. ๑๐๕๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญวิทยากร

เรียน ผศ.บุญนุษ สุขทาพจน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและหัวข้อวิชา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมทางหลวงจะจัดดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารกรมทางหลวง ระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวง ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ วิชาการในระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ ชั้น ๓ อาคารกองฝึกอบรม กรมทางหลวง และศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยแบ่งการจัดดำเนินการออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ ได้กำหนดให้มี หัวข้อวิชา ศิลปการนำเสนอแบบทรงพลัง ไว้ในหลักสูตร ในวันที่ อังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

กรมทางหลวงพิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีประสบการณ์เหมาะสมยิ่ง จึงขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยขอมอบหมายให้ นางสาวนิตา บัวยก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลข โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๕๓ ๓๔๓๔ เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้เกียรติ เป็นวิทยากรตามกำหนดการ และสถานที่ ดังระบุ กรมทางหลวงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวง

กองฝึกอบรม

โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘-๗๖ ต่อ ๒๕๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๕๐๕๐



(นายธีรพล สมหะระประภูต)
ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม


ตรวจ/
ร่าง/พิมพ์/วนิดา

หลักสูตร นักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง รุ่นที่ ๑๙
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม	นักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง	
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	<p>เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๑) มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ อีกทั้งมีแนวคิดและประสบการณ์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) สามารถปรับตัวรองรับกับภารกิจการปฏิบัติราชการในปัจจุบันและอนาคตให้ทันต่อ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี</p> <p>๓) ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านภาวะผู้นำที่มีความสามารถเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ สามารถผลักดันทีมงานและขับเคลื่อนองค์กรเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมฤทธิ์ผล</p> <p>๔) มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดริเริ่มและประสบการณ์ด้านการวางแผน การวางกลยุทธ์ ทางการบริหาร กาใช้นวัตกรรม การสื่อสาร รวมทั้งสามารถเสนอความคิดเห็นในการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ</p> <p>๕) ได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักบริหารภาครัฐยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับ จิตสำนึกการเป็นข้าราชการเพื่อแผ่นดินและทำงานเพื่อประชาชนสามารถเป็น แบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖) ได้รับการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพและจิตใจ และสร้างเสริมสุนทรียภาพของชีวิต</p>	
กลุ่มเป้าหมาย	รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับอาวุโส จำนวน ๕๐ คน	
หัวข้อที่บรรยาย	ศิลปะของการนำเสนอแบบทรงพลัง	๖ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายหลักการ รูปแบบของการนำเสนอในบริบท ต่างๆ รวมถึงความสำคัญของทักษะในการนำเสนอในฐานะของผู้บริหาร อีกทั้งระบุเทคนิค วิธีการในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง	
ประเด็นสำคัญ	<p>๑) ความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ</p> <p>๒) ทักษะและบทบาทของผู้บริหารในการนำเสนอ</p> <p>๓) รูปแบบและขั้นตอนของการนำเสนอ</p> <p>๔) บุคลิกภาพในการนำเสนอ (น้ำเสียง จังหวะการพูด ท่าทาง การใช้ภาษา)</p> <p>๕) เทคนิคการสร้างเชื่อมั่นและความน่าสนใจในการนำเสนอ</p> <p>๖) ทักษะการใช้อุปกรณ์/สื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ</p> <p>๗) การฝึกปฏิบัติการนำเสนอ</p>	
กำหนดการบรรยาย	วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓	ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
สถานที่บรรยาย	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลกลางทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	
ผู้ประสานงาน	นางสาววนิดา บัวยก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.๐ ๘๗๕๕ ๓๓๔๓๔	

หมายเหตุ

- ๑) หน่วยงานมีพาหนะ รับ-ส่ง ตามที่วิทยากรแจ้งความประสงค์
- ๒) กรณีที่วิทยากรมีความประสงค์จะพักค้างก่อนการบรรยาย หรือภายหลังเสร็จสิ้นการ บรรยาย หน่วยงานมีที่พักรับรองเพื่อสนับสนุนความสะดวกของวิทยากร